

## ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

bảo dưỡng; các ngành, các địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia giao thông; Công an tỉnh và các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tình trạng xe đỗ, bến cóc, xe chạy không đúng luồng tuyến trên địa bàn thành phố Thái Bình; các huyện, thành phố tập trung duy tu, sửa chữa các tuyến đường, bảo đảm giao thông an toàn...

Về phụ lục hợp đồng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.454 (đường 223) đoạn từ đường Trần Thái Tông đến nút giao với quốc lộ 10 tại khu công nghiệp TBS Sông Trà, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành xem xét, tập trung tháo gỡ những khó khăn của chủ đầu tư; Sở Tài Nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng tiếp tục nghiên cứu thêm một số vị trí khu đất trên địa bàn thành phố Thái Bình để làm quỹ đất đối ứng cho dự án; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện phụ lục hợp đồng trong thời gian sớm nhất.

Chiều ngày 7/10, UBND tỉnh họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo dự thảo đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2019. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ

tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các địa phương. Với chủ trương gieo cấy hết diện tích lúa trong khung thời vụ cho phép, vụ xuân năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy 76.500ha lúa, trong đó lúa chất lượng cao chiếm từ 35 - 40%; năng suất phấn đấu đạt 71,5 tạ/ha trở lên; tận dụng mọi quỹ đất để trồng cây màu hè, phấn đấu gieo trồng 11.000ha trở lên, trong đó phần đầu 50 - 60% diện tích sản xuất rau, củ, quả theo hướng an toàn và theo tiêu chuẩn VietGAP đáp ứng yêu cầu tiêu dùng và làm nguyên liệu cho các nhà máy.

Ngành Nông nghiệp khuyến cáo các địa phương tổ chức sản xuất theo các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính, áp dụng quy trình thâm canh cải tiến SRI, hiệu ứng hàng biên; nên chọn từ 1 - 2 giống lúa chủ lực theo nhóm giống ngắn ngày, chất lượng phù hợp với thị trường tiêu thụ; thời vụ gieo cấy kết thúc trước ngày 20/2/2020. Đối với chính sách hỗ trợ sản xuất, ngành Nông nghiệp tiếp tục đề xuất hỗ trợ một phần kinh phí diệt chuột cho vụ xuân, vụ hè; ngoài ra, các

huyện, thành phố căn cứ vào yêu cầu và điều kiện cụ thể của địa phương có chính sách hỗ trợ riêng để khuyến khích nông dân phát triển sản xuất.

Trên cơ sở đánh giá kết quả sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2019, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số tồn tại từ sản xuất vụ xuân năm 2019; những tồn tại, giải pháp chính trong sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2020.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Nông nghiệp và các địa phương quyết liệt thực hiện lựa chọn 1 - 2 giống lúa chủ lực trong cơ cấu giống (chiếm 50 - 70% diện tích gieo cấy), tiến tới xây dựng 1 - 2 giống lúa chủ lực của tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành lịch thời vụ, tạo sự quyết tâm cao trong cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở để triển khai thực hiện đề án sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Tuyên truyền, mở rộng hình thức gieo mạ khay, cấy máy; vận động tổ chức, cá nhân tập trung tích tụ ruộng đất, sản xuất cây trồng an toàn theo chuỗi, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật để thực hiện để an toàn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện, trình UBND tỉnh phê duyệt cơ chế chính sách hỗ trợ máy cấy. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Nông nghiệp chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp

khắc phục tình trạng bỏ ruộng hoang đang ngày càng gia tăng ở các địa phương; tổ chức tổng kết các mô hình liên kết, tiêu thụ sản phẩm để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để mở rộng trong thời gian tới. Trên cơ sở dự thảo đề án, các huyện, thành phố xây dựng đề án sản xuất vụ xuân năm 2019; bảo đảm tuần thủ và chấp hành đúng lịch thời vụ, cơ cấu giống của tỉnh.

Chiều ngày 7/10, UBND tỉnh họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo dự thảo đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Thái Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) tỉnh Thái Bình là chương trình phát triển kinh tế trọng tâm là khu vực nông thôn theo định hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị, gắn phát triển nông thôn với đô thị; là giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo. Trọng tâm của OCOP tỉnh Thái Bình là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ du lịch có lợi thế trên địa bàn tỉnh theo hướng đổi mới, sáng tạo, tập trung liên kết. Giai đoạn 2019 - 2020 phấn đấu nâng cấp ít nhất 15 - 20 sản phẩm chủ lực có thương hiệu và thị trường tiêu thụ, mỗi huyện thực hiện từ 2 - 3 sản phẩm; phát triển mới ít nhất 8 sản phẩm tập trung vào các

nhóm sản phẩm nông, lâm, thủy sản và thủ công mỹ nghệ. Giai đoạn 2021 - 2030 mỗi huyện có ít nhất từ 5 sản phẩm chủ lực năng cấp, hoàn thiện thương hiệu và thị trường tiêu thụ, phát triển mới ít nhất 50 sản phẩm. Tổng kinh phí thực hiện đề án trên 204 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước chiếm trên 44%, còn lại là kinh phí huy động. Ngoài hiệu quả kinh tế, đề án còn hướng tới tạo nhiều việc làm trực tiếp, tại chỗ ở khu vực nông thôn, thu hút nguồn lao động có trình độ; tạo nhiều sản phẩm đặc trưng đậm nét văn hóa vùng, miền.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung phân tích thế mạnh, sản phẩm đặc thù của từng địa phương bổ sung vào dự thảo đề án.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cao với bố cục của dự thảo đề án đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn rà soát lại một số nội dung: từ ngữ, danh mục sản phẩm tham gia của các địa phương theo từng giai đoạn; nguồn kinh phí triển khai thực hiện đề án; nghiên cứu phương thức, thị trường tiêu thụ sản phẩm, tổ chức xúc tiến thương mại... Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương khẩn trương tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện dự thảo đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt trong thời gian sớm nhất.

## SỐ DƯ QUỸ...

(Tiếp theo trang 1)

hiểu được mục đích, ý nghĩa thiết thực khi tham gia xây dựng quỹ "Vì người nghèo". Các thành viên trong ban vận động nêu cao tinh thần gương mẫu, tiết kiệm, tạo sức lan tỏa cho phong trào; lắng nghe ý kiến góp ý từ phía người dân và các nhà hảo tâm, tham mưu giúp ban vận động thực hiện tốt các nhiệm vụ để ra, tạo niềm tin đối với chính quyền, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo nguồn lực chăm lo, giúp đỡ người nghèo và các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

## GÓP Ý DỰ THẢO...

(Tiếp theo trang 1)

Bên cạnh các nhóm thay đổi lớn như độ tuổi nghỉ hưu, thời gian làm việc, vấn đề giải quyết tranh chấp lao động, vấn đề đình công..., dự thảo còn điều chỉnh nhiều vấn đề có tính thiết yếu trong quan hệ lao động như: hợp đồng lao động, quyền chấm dứt hợp đồng, thời gian thử việc...

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia ý kiến về những nội dung sửa đổi, bổ sung về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, độ tuổi nghỉ hưu đối với lao động làm trực tiếp, việc tăng hay giảm thời gian làm việc của công nhân, thời gian tăng ca cũng như các vấn đề về giải quyết tranh chấp lao động, đình công...

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp và có ý kiến trong những kỳ họp tới để Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung trước khi thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi.

## TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH...

(Tiếp theo trang 1)

của 594 đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó, các hoạt động an sinh xã hội đã được các cấp bộ đoàn, hội quan tâm, chú trọng với các hoạt động hướng về cơ sở có nhiều khó khăn; tổ chức thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho 3.860 người là đối tượng chính sách; người có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 687 triệu đồng; tặng 3.785 suất quà trị giá 890 triệu đồng; tổ chức 7 đợt hiến máu tình nguyện, thu được 680 đơn vị máu; tu sửa và xây dựng mới 10 nhà nhân ái tổng trị giá 700 triệu đồng; hỗ trợ, giúp đỡ 3.225 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 216 lớp tập bơi miễn phí cho thanh thiếu niên trong dịp hè; 93 buổi dạy tiếng Anh, tin học miễn phí cho 1.030 lượt thanh thiếu niên...

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi quý III/2019, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

## Khánh thành nhà tình nghĩa cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Chiều ngày 7/10, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa cho gia đình bà Đinh Thị Sửu, thôn Cự Lâm, xã Xuân Hòa (Vũ Thư).

Bà Đinh Thị Sửu là mẹ đơn thân có một người con trai đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ, một người con đang học tại Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật tỉnh Thái Bình. Mẹ con bà sống trong căn nhà tạm bợ, đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước hoàn cảnh đó, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh đã phối hợp hỗ trợ bà Sửu 40 triệu đồng; đoàn viên thanh niên xã Xuân Hòa đã hỗ trợ ngày công để xây nhà. Ngôi nhà mới của bà Sửu được xây dựng kiên cố, vững chắc, khung trang có diện tích hơn 60m<sup>2</sup> với tổng kinh phí 280 triệu đồng. Trong ngày khánh thành, đại diện các đơn vị, địa phương và nhân dân đã đến dự, động viên về vật chất, tinh thần để bà Sửu sớm ổn định cuộc sống.

Đây là công trình góp phần bảo đảm an sinh xã hội, có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Thái Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

PHƯƠNG CHI

## HỌP BAN CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 7/10, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 để xin ý kiến về việc xét thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh.

Thực hiện hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và hướng dẫn của UBND tỉnh Thái Bình về tổng kết phong trào thi đua "Cả nước

chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020, các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố đã có hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu. Tổng số cá nhân do các cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước là 9 cá nhân (trong đó: 4 cá nhân đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 5 cá nhân đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ). Trên cơ sở quy định của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã tiến hành lựa chọn số lượng và hình thức khen thưởng phù hợp cho các cá nhân.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo, đồng chí Đặng Trọng

Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thống nhất lựa chọn 3 trong 4 cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động

hạng Ba, 2 trong 5 cá nhân được đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiến hành bỏ phiếu lựa chọn

những cá nhân thực sự xứng đáng trình Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương xem xét, tặng thưởng.

THANH HUYỀN



Điện mạo nông thôn mới xã Thái Xuyên (Thái Thụy).

## Gần 82.000 tỷ đồng đầu tư lưới điện nông thôn

(chinhphu.vn) Trong 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 4 về điện nông thôn đã không ngừng được đầu tư, cải tạo, nâng cấp, xây mới lưới điện trung, hạ áp bảo đảm "điện luôn đi trước một bước" góp phần phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp và tạo ra sự khởi sắc cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn.



Ảnh minh họa

Cùng với đó, EVN đã hoàn thành tiếp nhận quản lý và bán điện tại 11/12 huyện đảo, bảo đảm cấp điện ổn định, liên tục 24/24 giờ phục vụ đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trên các đảo, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, xã hội và chủ quyền biển, đảo. Tại hội nghị tổng kết 10 năm

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ngành Công Thương giai đoạn 2010 - 2020, ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc EVN cho biết: "Trong 10 năm triển khai tiêu chí số 4, khó khăn lớn nhất là thiếu nguồn vốn đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện nông thôn do đặc thù lưới điện

nông thôn trải trên địa bàn rộng lớn, nhiều khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa, có những nơi chưa có đường giao thông, nhiều hộ dân sinh sống rải rác. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình lưới điện mới ngày càng khó khăn, đặc biệt là lưới truyền tải điện 220/110 kV".

Trong giai đoạn tới, EVN kiến nghị Chính phủ xem xét, cân đối bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện được mục tiêu của chương trình "Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2013 - 2020" theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 8/11/2013 của Chính phủ và Quyết định 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018.

Đồng thời kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành làm việc với các tổ chức quốc tế tìm kiếm các nguồn vốn ưu đãi và có chính sách của Chính phủ hỗ trợ lãi suất cho EVN để thực hiện các dự án đầu tư lưới điện cho khu vực nông thôn, đảm bảo được mục tiêu của chương trình đề ra.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đề nghị UBND các tỉnh ưu tiên bố trí vốn ngân sách hàng năm của tỉnh để thực hiện đầu tư cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, khi ngân sách trung ương chưa bố trí vốn, do các dự án cấp điện theo chương trình này mang tính công ích, thực hiện mục tiêu an sinh xã hội nên không thể vay vốn thương mại để đầu tư.

Kiến nghị ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các tỉnh có kế hoạch và thống nhất danh mục các xã xây dựng nông thôn mới đồng bộ các nguồn lực để thực hiện tập trung 19 tiêu chí, sử dụng kết hợp các nguồn vốn có hiệu quả trong bối cảnh các nguồn vốn đang gặp rất nhiều khó khăn.

Tuyên truyền, vận động các hộ dân tự nguyện tham gia giải phóng mặt bằng để có thêm vốn đầu tư xây dựng mới lưới điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của người dân khu vực nông thôn.

☎ 1900 5555 88
🌐 sacombank.com.vn